



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
20 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 19 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3,667 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 2,095 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 1,105 ราย ต่างประเทศ 32 ราย เรือจนจำ/ที่ต้องซัง 435 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย ผู้ป่วยสะสม 214,449 ราย รักษาหายแล้ว 181,358 ราย เสียชีวิตสะสม 1,609 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17 จังหวัด ฉีดวัคซีนสะสม 7,483,083 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 178,596,839 ราย รักษาหายแล้ว 163,113,261 ราย เสียชีวิต 3,866,862 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ **อังกฤษ** ผู้ติดเชื้อมากกว่า 11,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลต้า ความชุกอยู่ในช่วง 5-12 ปี และ 20-29 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 **รัสเซีย** นายกรัฐมนตรีกรุงมอสโก เผย การแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลตาอย่างรวดเร็ว สั่งขยายมาตรการควบคุมทางสังคม บังคับให้เจ้าหน้าที่รัฐฉีดวัคซีน และปิดพื้นที่รวมตัวชมการแข่งขันฟุตบอลยูโร ลาว ให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทุกคน รวมถึงผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบโดสแล้ว ต้องกักตัว 14 วัน **สหรัฐฯ** บริจาควัคซีนโมเดอร์นาให้ได้วันเพิ่มอีก 2.5 ล้านโดส

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, บางกอกโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า)

-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งว่า วัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม 1 ล้านโดส จะขนส่งถึงไทย 21-22 มิ.ย. เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 23-24 มิ.ย. จัดส่งสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 25 มิ.ย. เริ่มฉีดพร้อมกันทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77kaoded

-จ.ชัยภูมิ แจ้งเลื่อนการให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่ 19-20 มิ.ย.นี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมในวันที่ 21 มิ.ย. เพื่อฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

2.เชื้อโควิดกลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, ch7, sondhitalk)

-สธ.กัมพูชา ตรวจพบโควิด 19 สายพันธุ์เดลตา ในชาวกัมพูชา 7 คน ที่เดินทางกลับจากการทำงานในไทย โดยแรงงานกลุ่มนี้มีทั้งหมด 9 คน 7 คนมาจากกรุงเทพฯ และอีก 2 คนมาจากชลบุรี เข้าประเทศช่วงวันที่ 5-8 มิ.ย. 2564 ผ่านช่องทางต่างๆ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2564 ยังพบชาวกัมพูชา 3 คนที่เดินทางกลับจากไทยติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์เดลตาเช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน, mcot, 77 kaoded

-จ.กระบี่ ระบุ ผู้ตรวจราชการ สธ. แจ้งว่าผู้ป่วยจากมัสกัสยะลาตรวจพบว่าเป็นสายพันธุ์แอฟริกัน ให้อำเภอต่าง ๆ ค้นหาผู้ที่มาจาก จ.ยะลา รวมถึงผู้สัมผัสเสี่ยงสูง นำเข้า LQ โดยเร่งด่วน และให้กักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนจะปล่อยกลับต้องตรวจหาเชื้อจนแน่ใจว่าผลเป็นลบ ทั้งนี้ มีการตรวจกลุ่มนักเรียนและผู้เดินทางไป จ.ยะลา และเดินทางกลับมาที่กระบี่ ขณะนี้ติดเชื้อแล้วกว่า 10 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36

-นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบุ เชื้อโควิด 19 กลายพันธุ์ระบาดรุนแรงและรวดเร็วมากขึ้น แต่ผลการวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมา เห็นได้ว่าวัคซีนก่อนหน้านี้อย่างไม่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายได้ดีเทียบเท่ากับเชื้อไวรัส ทำให้แม้จะฉีดครบ 2 เข็มแล้วยังมีการระบาดในวงกว้างอยู่ และในอนาคตไวรัสกลายพันธุ์ ทั้งเดลต้า แลมบ์ดา หรือสายพันธุ์อื่นๆ อาจกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศไทย จึงต้องมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะการที่มีภูมิคุ้มกันดีจะเป็นต้นทุนที่ทำให้ความรุนแรงของไวรัสลดลง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ สวทช. เปิดเผยผลการทดลองการยับยั้งเชื้อสายพันธุ์เดลตาในผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวค โดยใช้ตัวอย่างจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม 1 เดือน จำนวน 23 ตัวอย่าง พบว่าสายพันธุ์เดลตาสามารถหนีภูมิของซิโนแวค 2 เข็มได้มากพอสมควร

3.จนท.สอบสวนโรคนครศรีธรรมราชถูกกดดัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36

-นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกอำเภอ สั่งการให้ติดตามการสอบสวนโรคของสาธารณสุข หากพบผู้ติดเชื้อจากการมีส่วนร่วมในการเล่นการพนัน ให้ตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนรายงานให้สสจ.ทราบ ทำให้ถูกมองว่าเป็นการกดดันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สอบสวนโรค และเจ้าหน้าที่ระบาคติวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

4.มท.ชี้แจงจัดหาวัคซีนให้ไทยเบฟตามแนวทาง สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, สยามรัฐ, mcot, thebangkokinsight, workpointtoday, newtv.)

ประเด็นข่าว

-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด มท. ซึ่งแจ้งกรณีมีคำสั่งถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด พิจารณาวัคซีนโควิดให้กับพนักงานและครอบครัวของบ.ไทยเบฟเวอเรจ ว่า ดำเนินการตามแนวทางที่อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ออกประกาศเรื่องแนวทางให้บริการ วัคซีนโควิด 19 แบบปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ระบาด ที่แจ้งผู้ว่าฯ ในฐานะประธาน คกก.โรคติดต่อจังหวัด ให้จัดหาวัคซีนฉีดให้บุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ได้เจาะจงเฉพาะบ.ไทยเบฟฯ แต่ทุกองค์กรสามารถร้องขอได้ตามแนวทางที่กำหนด

5.เร่งตามตัวนักเรียนจากมรภัทสะยะลา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isranews

-สำนักจุฬาราชมนตรี แจ้งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักรประชาสัมพันธ์ให้ทุกมัสยิดในสำรวจหาเด็กนักเรียนที่เดินทางมาจากมรภัทสะยะลา หากพบให้รีบไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อรีบไปตรวจหาเชื้อที่รพ. พร้อมทั้งกักตัวเองที่บ้านหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้ และขอให้บุคคลดังกล่าวและครอบครัวงดละหมาดที่มีสติจนกว่าผลตรวจจะไม่มีเชื้อ

6.รายงานการติดเชื้อและเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, thebangkokinsight, tnnthailand, inn, topnews, 77kaoded, thansettakij, nantiontv, Chiangmai-mail, sanook, sondhitalk)

-**ชลบุรี** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 145 ราย พบคลัสเตอร์ในสถานประกอบการ 8 แห่ง ตลาด 3 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 4 แห่ง และชุมชน 3 แห่ง พังงา ตรวจคัดกรองเชิงรุกชุมชนบ้านหินลาด พบผลบวกอีก 23 ราย รวมคลัสเตอร์แพปลา อ.คุระบุรี ติดเชื้อ 96 ราย **ประจวบคีรีขันธ์** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45 ราย 34 รายมาจากการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของพนักงานโรงงานสับปะรดกระป๋อง **เพชรบูรณ์** จับตาคลัสเตอร์ใหม่ อ.หล่มสัก ผู้ติดเชื้อแล้ว 7 ราย ให้ผู้เสี่ยงสูงกักตัว 14 วัน **เพชรบุรี** คลัสเตอร์โรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ อ.เขาย้อย ติดเชื้อแล้ว 54 ราย **เชียงใหม่** วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ประกาศปิด 18-21 มิ.ย. หลังมีนักศึกษาใหม่ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยงนักศึกษาเก่า 80 คน อาจารย์ประมาณ 16 คน **นครปฐม** ผู้ป่วยรายใหม่ 127 ราย **กาฬสินธุ์** ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย 2 รายเป็นเด็กหญิงอายุ 3 เดือน และหญิงวัย 82 ปี เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย เป็นคลัสเตอร์จากแคมป์คนงานก่อสร้างในกทม. อีก 4 รายยังไม่ทราบสาเหตุ **สตูล** คลัสเตอร์โรงเรียนที่พิชุลกรูอานมรภัทสะยะลา พบผู้ป่วยเพิ่ม 33 ราย **นครศรีธรรมราช** ตรวจเชิงรุกโรงเรียนมัธยมชื่อดัง หลังพบครูติดเชื้อโควิด เบื้องต้นพบเชื้อแล้ว 3 ราย **สมุทรปราการ** ผู้ติดเชื้อใหม่ 495 ราย คลัสเตอร์ใหญ่ตลาดปากน้ำ คนไทยและแรงงานต่างด้าวติดเชื้อกว่า 100 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ch7)

-สน.ท่าเรือ รับแจ้งเหตุ นายซอง สอด อายุ 45 ปี แรงงานสัญชาติกัมพูชา เสียชีวิตในห้องเช่าไม่มีเลขที่ กลางชุมชนคลองเตย ลีอก 6 กทม. ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าเป็นคนงานก่อสร้างย่านรามคำแหง แต่ไม่ได้ไปทำงานหลายวันเนื่องจากมีอาการไอมากและท้องเสียรุนแรง สืบต่าห์ก่อนภรรยาตรวจพบโควิด 19 มีรถมารับไปรักษาแล้ว ส่วนผู้ตายยังไม่ได้ตรวจซ้ำ คาดว่าอาจเสียชีวิตเพราะโรคโควิด 19 ที่ติดจากภรรยา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์เดลินิวส์

-ที่วัดโพธิ์ ต.บ้านโคก อ.เมืองชลบุรี ครอบครัวนางรัตติยา มหาโสม อายุ 80 ปี ที่เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มแรก เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ประกาศงดเผาศพ ระบุว่า ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรม เพราะขณะนี้ประเทศไทยมีคนเสียชีวิตหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนเกือบ 100 คน แต่จะอ้างว่าเป็นโรคต่างๆ อยากรให้ออกมาให้มีความรู้กับประชาชนเพื่อจะได้สำรวจตัวเองว่าชะลอการฉีดก่อนดีหรือไม่

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, pptvhd36

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ตรวจเยี่ยมศูนย์แรกรับ-ส่งต่อนิมิบุตร หลังเปิดรับผู้ติดเชื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกครั้งตั้งแต่ 14 มิ.ย. และตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 โรคเรื้อรังในพื้นที่กทม. ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมและถูกเลื่อนนัดในเดือนมิ.ย. โดยเตรียมวัคซีนไว้รองรับวันละ 2,000 โดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, แนวหน้า, bluechipthai, thaigov, thailandplus, thebangkokinsight, plewseengern, mcof, acnews, js100, thaipbs)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผย จากการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด 19 ล่าสุด 16 - 31 พ.ค. 2564 พบว่าทั้งกลุ่มอายุ 15-59 ปี และกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป ต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 65 -75 ย้ำแม้จะฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อได้ ต้องเข้มมาตรการป้องกันตนเอง ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย สำนวญพดติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนทั่วประเทศ 25,265 ตัวอย่าง ระหว่าง 16 - 31 พ.ค. 2564 พบคนไทยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นเท่ากับช่วงการแพร่ระบาดระลอกแรก คือ ร้อยละ 85.4 ให้ความสำคัญกับการสวมหน้ากากอนามัยสูงถึงร้อยละ 94.8 รองลงมาคือ การล้างมือบ่อยๆ ร้อยละ 88.8 กินอาหารร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ร้อยละ 87.9 และระวังไม่อยู่ใกล้ชิดคนอื่น ร้อยละ 83 รวมถึงมีการรวมกลุ่มทางสังคมและเดินทางออกต่างจังหวัดลดลง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, บางกอกโพสต์

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ขณะนี้ในประเทศไทยโรคระบาดมาก เสียชีวิตวันละ 30-40 คน วัคซีนทุกชนิดสามารถลดความรุนแรง ลดการเสียชีวิตได้ จึงต้องให้ไปก่อนให้เร็วที่สุดและมากที่สุด สำหรับสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) ซึ่งการระบาดของประเทศไทยขณะนี้ยังเป็นสายพันธุ์อังกฤษ ถึงร้อยละ 96 วัคซีน AstraZeneca และ Sinovac สามารถลดความรุนแรงและลดอัตราป่วยตายได้ และในอนาคตถ้ามีการระบาดสาย

ประเด็นข่าว

พันธุ์เดลตา จะฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนที่มี เช่น Sinopharm Pfizer Moderna เพียงเข็มเดียวก็จะได้ผลภูมิต้านทานสูงขึ้นอีกเป็น 10 เท่า ตามหลักการของวัคซีนในเข็มกระตุ้น ซึ่งการศึกษาการให้วัคซีนต่างชนิดกันได้ผลแล้วว่า การให้ AstraZeneca เข็มแรก แล้วกระตุ้นด้วย Pfizer ได้ผลภูมิต้านทานที่สูงเท่าเทียมกับการให้ Pfizer 2 เข็ม และข้อมูลเบื้องต้นของศูนย์ที่ทำวิจัยอยู่พบว่า การให้วัคซีน Sinovac เข็มแรก แล้วกระตุ้นด้วย AstraZeneca ได้ภูมิต้านทานที่สูงมากกว่าการให้ Sinovac 2 เข็ม และสูงใกล้เคียง Pfizer

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-เฟซบุ๊ก เปิดตัว "แซทซัวร์" ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI ร่วมกับ สธ. สสส. HBot มูลนิธิเพื่อการพัฒนาโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด 19 และวัคซีนที่อัปเดตและเชื่อถือได้ รวมทั้งยังสนับสนุนผลการศึกษา Data for Good Symptom Survey ซึ่งรวมผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศไทยกว่า 2 ล้านคน เมื่อปีที่ผ่านมา พบว่า 75.68% ตั้งใจที่จะฉีดวัคซีนหากได้รับการเสนอวัคซีนที่สามารถป้องกันโควิด 19 ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม มอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น และหน้ากากเด็ก 2,000 ชิ้น พร้อมนมผงสำหรับเด็ก ให้กับผู้ว่าฯ ระยอง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในพื้นที่ โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพช.สธ. ร่วมในการรับมอบ

-ผู้ว่าฯ ยะลา สั่งตั้งด่านตรวจ-จุดสกัดรอยต่อจังหวัด เผื่อระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 หากพบกลุ่มเสี่ยงให้แจ้งนพ.สสจ.ยะลาทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77kaoded

-นพ.ภาควิชา โภชนาการ มโนสิทธิศักดิ์ ผอ.รพ.มหาสารคาม มอบของขวัญและขนมเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยเด็กโควิด-19 เชื่อมโยงคลังเตอร้งานบวช 8 ราย ที่กำลังรักษาในรพ. และให้พยาบาลประจำหอผู้ป่วยโทรศัพท์แจ้งข้อมูลการรักษากับครอบครัวทุกคนอย่างต่อเนื่องเพื่อความสบายใจของครอบครัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (กรุงเทพฯธุรกิจ, ไทยโพสต์)

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ เผย วันที่ 25 มิ.ย. จะตรวจความพร้อมโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ร่วมกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. และ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และรมว.พลังงาน ก่อนที่นายกฯ จะเดินทางไป 1 ก.ค.นี้ โดย ททท.ได้ปรับโฉมไลน์การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัวให้เร็วขึ้น เดือน ส.ค. ขยายเส้นทางท่องเที่ยวจากภูเก็ต ได้แก่ เส้นทาง Sealed Route สู่อะเภาะพีพี เกาะไหง และไร่เล จ.กระบี่ และเขาหลัก และเกาะยาว จ.พังงา เดือน ก.ย. เพิ่ม อ.เมืองเชียงใหม่ อ.แม่ริม อ.แม่แตง และ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เมืองพัทยา อ.บางละมุง และ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ อ.เมืองบุรีรัมย์ และสนามช้างอารีนา จ.บุรีรัมย์ ส่วนเดือน ต.ค. จะเปิดกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และหัวหิน รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ที่มีความพร้อม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, มติชน

-นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าฯ ปัตตานี สั่งจัดกำลังออกตรวจตลาดสดสะพานปลา และจุดลงปลาทะเล ต.บานา อ.เมือง หากพบกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าประชาชน และคนงานต่างด้าว ไม่สวมหน้ากากอนามัย ให้ดำเนินคดี และหากยังพบอีกจะสั่งปิดตลาดและจุดลงปลาทันที 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, thejournalistclub

-กรณีมีการเผยแพร่คำเตือนว่าแพทย์ทั่วโลกห้ามรับวัคซีนโควิด 19 เพราะฉีดแล้วเกิดอันตรายต่อร่างกาย และสื่อทุกสำนักกำลังพยายามปกปิดเรื่องนี้ กรมควบคุมโรคชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง วัคซีนมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง โดยผลวิจัยทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยพบว่าช่วยสร้างภูมิต้านทานต่อโควิด 19 ลดความรุนแรงของโรค ส่วนอาการไม่พึงประสงค์หากเกิดขึ้นสามารถรักษาได้

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา นำโดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรจังหวัดลำปาง ในฐานะที่ปรึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา และ นางณิชาตรี แลงค์นิต หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตร จ.ลำปาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แจ้ห่ม และ สสอ.แจ้ห่ม ร่วมเป็นสักขีพยานส่งมอบกัญชาช่อดอกกัญชาแห้ง 314.14 กก. ให้กับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมปรุงตำรับยาแผนไทย ส่วนความคืบหน้าการปลูกกัญชาครัวเรือนละ 6 ต้น ย่นาร่องในพื้นที่ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม เป็นแห่งแรกของ จ.ลำปาง ขณะนี้อยู่ในช่วงการยื่นเอกสารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในแต่ละพื้นที่ 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีครัวเรือนละ 40 หลัง คาดว่าจะเริ่มปลูกได้ก่อนเดือนส.ค.นี้